



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

ด้วยพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ หน่วยงานของรัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นแก่ประชาชน และนำผลนั้นมาประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอชี้แจงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการรับฟังความคิดเห็น ดังนี้

๑. วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

เพื่อให้การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ

๒. มาตรการสำคัญของกฎหมาย

๒.๑ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้ชำระด้วยเงินสด หรือผ่านธนาคาร หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดก็ได้

๒.๒ ผู้ใดประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์ให้ชำระค่าอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ โดยยื่นเอกสารและหลักฐานให้เป็นไปตามประกาศที่ออกตามมาตรา ๓๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙

๒.๓ ผู้ใดประสงค์จะทำการฆ่าสัตว์ ต้องทำการฆ่าสัตว์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเอกสารแบบแจ้งและตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์ หากไม่สามารถดำเนินการฆ่าสัตว์ได้ครบตามจำนวน เนื่องจากพนักงานตรวจโรคสัตว์สั่งงดการฆ่าสัตว์ ให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ แล้วแต่กรณี เพื่อออกหลักฐานตามแบบแจ้งงดการฆ่าสัตว์เพื่อขอคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์

๒.๔ ผู้ใดประสงค์จะขอคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์เนื่องจากพนักงานตรวจโรคสัตว์สั่งงดการฆ่าสัตว์ให้ยื่นแบบแจ้งงดการฆ่าสัตว์และแบบแจ้งการขอคั้นเงินอากรการฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่โรงฆ่าสัตว์ หรือสถานที่ฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์นั้นตั้งอยู่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บสำเนาเอกสารไว้ ๑ ชุด และมอบให้ผู้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ๑ ชุด

/เมื่อพนักงาน...

เมื่อพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบเอกสารแล้ว ถ้าต้องคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะประชาชนจะได้รับจากการมีกฎหมาย

การเก็บอากรฆ่าสัตว์และการเก็บค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์จะทำให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณเพิ่มขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำบริการสาธารณะ แก่ประชาชนในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

๔. ปัญหาอุปสรรคและสถิติการใช้กฎหมาย

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงินอากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงิน อากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) หรือเว็บไซต์กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น (www.dla.go.th) หรือตาม QR Code ท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายขจร ศรีชวโนทัย)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



แบบรับฟังความคิดเห็น